

# คนระยองผวาทั้งเมือง ทหารอียิปต์ ติดโควิดวันแพร่เชื้อ สั่งปิดโรงแรม-ห้างดังป่วน กทม.วันลูกคณะทูตติดเชื้อ

เสียงระบอบรอบ 2 ศบค. เคียด 2 เคสน่าหวง ทั้งระยอง-กทม. หลังไทยพบติด “โควิด” เพิ่มอีก 3 ราย เผย 1 ราย เป็นทหารอียิปต์ เปิดใหม่ไลน์ ลงสนามบินอุตะเถา ปิดโรงแรม ♦อ่านต่อหน้า 2

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

กักกันที่ระยองแต่บินปฏิบัติการกิจที่จีน แกรมไม่กักตัวลอบออกไปเดินห้างฯ ต้องสั่งสอบสวนโรคใหม่ทั้งจังหวัด ผวจ.ระยอง เรียกประชุมด่วน สั่งปิดห้องพัก-กักตัว 2 พนักงานโรงแรม-เก็บเนื้อเชื้อคนใกล้ชิด 12 คน ตรวจละเอียด ส่วน กทม. สุ่มเสียง ด.ญ.วัย 9 ขวบ จากชุดานเข้าไทยพร้อมครอบครัวคณะทูตติดเชื้อไวรัสฯ มรณะ ผวาไม่ได้พักในสถานทูต แต่ไหล่นอนคอนโดฯกลางกรุง เร่งสอบสวนโรคด่วน ด้าน “อนุทิน” ย้ำ ข่าวดิวซ์ขึ้นป้อม “โควิด” รุดหน้ามาก ลั่นไม่มีดองไว้ ย้ำต้องปลอดภัยก่อนทดลองในคน อย. คาดรอ 1 เดือน เกาะเดินหน้าทดลองฉีดในอาสาสมัคร ขณะที่ “อิสระ-ศาสตร์” สมัครเป็นหนูทดลอง

### ○ ไทยพบติดเชื้อใหม่ 3 คน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐจึงทำให้ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,220 ราย แบ่งเป็นมาจากผู้ที่



▲ การัดตค...นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ให้สัมภาษณ์กรณีทหารอียิปต์แพร่เชื้อโควิด ได้สั่งทีมสืบสวนโรคลงพื้นที่ทั้งโรงแรมและห้างสรรพสินค้าพร้อมกักตัวพนักงาน

อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 283 ราย และผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย โดยในขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่อง 49 วันแล้ว และยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย มีผู้ได้รับการรักษาและหายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมจำนวนผู้หายป่วยสะสม 3,090 ราย มีผู้ที่ยังรับการรักษาอยู่ใน รพ. 72 ราย

### ○ ล้วนมาจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย แบ่งเป็นรายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 48 ปี อาชีพรับจ้าง กลับจากประเทศคูเวต พักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. และเมื่อเข้ารับการรักษาเชื้อครั้งแรกผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อแต่ในการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 11 ก.ค. หลังจากอยู่ในสถานกักกันมาแล้ว 12 วัน ผลตรวจระบุพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ทั้งนี้ จากการ

ตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า เป็นช่างทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 และพักในแคมป์คนงานที่ถูกตรวจพบมีผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินเดียวกันที่เคยพบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 10 ราย รายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี อาชีพรับจ้างกลับจากประเทศบาห์เรน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ถูกตรวจคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคพบว่าอาการมีไข้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จึงถูกส่งตรวจหาเชื้อในวันเดียวกัน ผลระบุพบเชื้อขณะนี้เข้ารับรักษาตัวใน รพ. ที่ จ.ระยอง

### ○ 1 รายเป็นทหารจากอียิปต์

รายที่ 3 เป็นชายสัญชาติอียิปต์ อายุ 43 ปี อาชีพทหาร มาจากประเทศอียิปต์เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. เข้าพักในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันของรัฐใน จ.ระยอง จากนั้นเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศจีน ปฏิบัติภารกิจทางทหาร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. และกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งในช่วงค่ำของวันเดียวกันโดยเข้าพักในโรงแรมแห่งเดิม ต่อมาถูกตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 10 ก.ค. แต่การตรวจลูกเรือในเที่ยวบินเดียวกันอีก 30 ราย กลับไม่พบเชื้อแต่ยังไม่แน่ชัด จึงตรวจซ้ำเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่ทหารรายนี้เดินทางออกจากไทยกลับไปอียิปต์แต่ผลตรวจออกมาเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ยืนยันว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

### ○ โทมัสไลน์ออกนอกพื้นที่กัก

กรณีนี้ไม่มีประเด็นคือการสอบสวนโรคว่าทหารอียิปต์รายนี้เดินทางเข้ามาในฐานะลูกเรือซึ่งตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 6 ที่จะประกาศว่าจะมี 11 กลุ่มในการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย พบว่ากลุ่มที่เป็นลูกเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ที่จำเป็นต้องเข้ามาในภารกิจหรือมีกำหนดเดินทางออกจากราชอาณาจักรที่ชัดเจนโดยจัดที่พักเดิมให้เป็นโรงแรมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ทหารและลูกเรือชุดนี้มีโทมัสไลน์เดินทางมาจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันที่ 6 ก.ค. จากนั้นไปที่ปากีสถาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ได้เดินทางมายังสนามบินอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. และเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.ระยอง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ออกจากโรงแรมไปยังสนามบินอู่ตะเภาและเดินทางโดยเครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจทางการทหารเมืองที่เจินตู ประเทศจีนแล้วเดินทางกลับเข้าไทยในวันเดียวกัน โดยเข้า

พักโรงแรมแห่งเดิม ที่ จ.ระยอง และถูกตรวจเชื้อคัดกรองทั้งคณะจำนวน 31 คน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ต่อมาคณะนี้เดินทางออกจากไทย เมื่อวันที่ 11 ก.ค. แต่วันนั้นผลออกมาว่าความยังไม่แน่ชัด จึงส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง ผลออกเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ว่ายืนยันการติดเชื้อ

### ○ อิงโพล์เดินห้างระยอง

ที่ประชุม สคบ. ในวันที่ (13 ก.ค.) ได้พูดคุยถึงเรื่องที่ว่าแม่เขาเป็นลูกเรือ และเดินทางเข้าในไทยเป็นลักษณะเฉพาะและเดิมมีกำหนดที่จะเข้าพักในโรงแรมแถวสุวรรณภูมิ แต่ครั้งนี้มาลงสนามบินอู่ตะเภาและเข้าพักในโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มาตรการของการควบคุมและสอบสวนโรคต้องถูกทบทวนการปฏิบัติกันใหม่ โดย นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาชิง เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อสั่งการจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ให้ออกมาตรการคุมเข้มในเรื่องนี้และต้องตรวจสอบอย่างละเอียด แม้ผู้ป่วยยืนยันได้กลับประเทศไปแล้ว ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคยังพบว่าทีมลูกเรือได้ออกจากโรงแรมไปยังสถานที่บางแห่งใน จ.ระยอง อาทิ ห้างสรรพสินค้า ดังนั้นสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จะร่วมกับทีมส่วนกลางลงไปสอบสวนโรคในพื้นที่สัมผัสทุกแห่งที่กลุ่มดังกล่าวเดินทางไปโดยขอยืนยันว่า สคบ. ไม่มีการปกปิดข้อมูล

ขณะเดียวกันถ้าใครคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือสัมผัสขอให้โทรศัพท์มาที่สาธารณสุขจังหวัดระยองหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 นอกจากนี้ โรงแรมที่ จ.ระยอง ถือเป็นสถานที่สัมผัสกับผู้ที่พบเชื่อนั้นการเข้าไปสอบสวนโรคต้องครอบคลุมโรงแรมนี้ ข่าวนี้อธิบายคือขอให้รับทราบว่าได้ตัวเรามากเพราะไม่ได้เกินกว่าความคิดที่จะบอกว่ามีระลอก 2 โกลด์เข้ามาแล้ว ขอให้ดูแลตัวเองอย่างดี ปลอดภัยกับทุกคน

### ○ ด.ญ.จากชุดานพักคอนโด

นอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 9 ขวบ 1 คน ที่รายงานเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมาซึ่งเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกา มาพร้อมครอบครัวของคณะทูต โดยมาจากประเทศชุดานเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา มารดาของเด็กหญิงนำผู้ป่วยและครอบครัว รวม 5 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ชุดานก่อนออกเดินทางไม่พบเชื้อกระทั่งเดินทางถึงไทยในวันที่ 10 ก.ค. เมื่อมาถึง

ได้ถูกตรวจคัดกรอง ผลออกมาไม่มีอาการแต่จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจกลับพบเชื้อ ส่วนบิดาของเด็กหญิงนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยตรวจซ้ำว่าพบเชื้อ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ผลตรวจพบอาการปอดอักเสบจึงถูกส่งตัวที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่มีน้ำสมมาตรครอบครัวยุติเหลือไปพำนักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ทั้งที่มาตรการของ สคบ. กำหนดว่ากรณีของกลุ่มคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยนั้น ต้องกักตัวในพื้นที่และอยู่ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นสังกัดเป็นเวลา 14 วัน ดังนั้น เราต้องกำหนดมาตรการโดยละเอียดให้ครอบคลุมมากกว่านี้และขอให้กระทรวงการต่างประเทศประสานสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศทุกแห่งถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือ เพื่อทำให้เกิดความเรียบร้อยมากขึ้น เร็วรู้ไปด้วยกันว่าต้องเป็นแบบนี้ 14 วันในสถานที่ของทำนโดยไม่ต้องออกมา อย่างไรก็ตาม ทีมสอบสวนโรคจะต้องเข้าไปสอบสวนในพื้นที่คอนโดฯ แห่งนี้ด้วย

### □ ทัวโลกป่วย 13 ล้านคน

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วยสะสม 13,035,942 ราย ผู้มีอาการรุนแรง 58,929 ราย รักษาหายแล้ว 7,582,035 ราย เสียชีวิต 571,571 ราย โดยสหรัฐมีผู้ป่วยสะสม เป็นอันดับ 1 คือ 3,413,995 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ภายในวันเดียว 58,349 ราย ตามด้วยบราซิลมีผู้ป่วยสะสม 1,866,176 ราย อินเดีย 879,466 ราย รัสเซีย 727,162 ราย สเปน 326,326 ราย สำหรับประเด็นที่น่าสนใจ คือ อ่างกบสังปิดทุกโรงเรียนในประเทศหลังยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 กลับมาพุ่งขึ้นอีก ขณะที่รัฐบาลอังกฤษเตรียมออกกฎหมายว่าประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยในร้านค้า

### ○ โรงเรียนในไทยไร้ติดเชื้อ

ส่วนโรงเรียนในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า จากการที่โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้ว ยังไม่มีการติดเชื้อในประเทศและในโรงเรียน มีสถานศึกษา 35,000 กว่าแห่ง สามารถเปิดเรียนได้ทั้งหมดโดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีทั้งหมด 29,235 โรง ประกอบด้วยมีแบบที่เปิดเรียนในโรงเรียน 24,703 โรง และแบบ

ผสมผสานซึ่งแบ่งเป็น 1. สลับชั้นมาเรียนแบบ สลับวันเรียน 1,671 แห่ง 2. สลับชั้นมาเรียน แบบสลับวันคู่-วันคี่ 565 แห่ง 3. สลับชั้น มาเรียนแบบสลับวันมาเรียน 5 วันหยุด 9 วัน 258 แห่ง 4. สลับช่วงเวลาการเรียนแบบเรียน ทุกวัน 1,400 แห่ง 5. สลับกลุ่มมาเรียนแบบ แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 2,523 แห่ง และรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทสถาน ศึกษา 1,997 แห่ง

## ○ เจงปมนักธุรกิจปากี

ขณะที่มีการนำเสนอข่าวที่ว่า มีนักธุรกิจ ชาวปากีสถาน เดินทางโดยเครื่องบินมายัง ประเทศไทยโดยมีเอกสารไม่ครบ ว่า การ ประชุม ศบค. ชุดเล็กในวันนี้ (13 ก.ค.) ได้ ทหารอียิปต์ที่เดินทางและนักเดินทางที่เดินทาง มาจากประเทศปากีสถาน รวม 27 คน โดย เอกสารมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเอกสารที่นำเข้ามา ในการเดินทางซึ่งทุกคนมีเอกสารครบถ้วน ทั้งหมด แต่ส่วนที่ 2 เอกสารที่ประสานระหว่าง ภายในหน่วยงานของไทยเพื่อให้ปรากฏชื่อของ ผู้เดินทางพบว่าเอกสารส่งกันระหว่างหน่วย งานของไทย มี 19 คนที่เอกสารครบ แต่อีก 8 คน เอกสารขาดหายซึ่งเกิดจากการประสานงาน ลำช้าของหน่วยงานไทยผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมา หรือเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเชื่อมการประสาน งานให้ดีเพื่อให้การเดินทางเรียบร้อย ไม่ได้ เป็นการลักลอบหรือหลบหนี ส่วนกรณีชาวต่าง ชาติที่หลบหนีเข้ามาด้วยวิธีนี้ มีรายงานว่า มี ประมาณ 3,000-4,000 คน เป็นตัวเลขสะสม ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่เมื่อเราเจอเรา ผลักดันออกไปอยู่ในพื้นที่จริง ๆ จึงไม่ได้มาก

## ○ เร่งสอบปมทหารอียิปต์

ด้าน นพ.สุวรรณชัย อดีตรองอธิบดีกรมควบคุม โรคกล่าวถึงกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 ว่า กรณีนี้ทางทีมสอบสวนโรคอยู่ในระหว่างการ เร่งดำเนินการค้นหาข้อมูลจากกล้อง วงจรปิดของโรงแรมที่คณะลูกเรือนี้เข้าพักและ สถานี่ที่คณะลูกเรือให้ข้อมูลว่าได้เดินทางไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ใน จ.ระยอง อย่างไรก็ตาม ทางทีมสอบสวนโรคจะต้องเร่งหาใน 1. ผู้สัมผัส ใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ 2. เมื่อนำเสนอข่าวไปแล้ว นั้น หากประชาชนในพื้นที่ จ.ระยอง กังวลหรือ คิดว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่สาธารณสุขจังหวัดหรือเบอร์ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ในระหว่างนี้ขอ ให้ประชาชนใน จ.ระยอง ป้องกันตัวเองมาก

ขึ้นและทีมสอบสวนโรคกำลังเร่งดำเนินการให้ เร็วที่สุดคาดว่า 2-3 วันจะทราบผล

## ○ ปิดห้องพัก-กักตัวพวง.

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เรียกประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดระยองเป็นการด่วน ก่อนที่ นายสุรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จังหวัด ได้สั่งให้ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่พร้อมตรวจสอบ สอบข้อเท็จจริง อีกทั้งสอบสวนบุคคลที่มีความ เสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิด ในส่วนของห้าง สรรพสินค้ายังไม่ทราบว่ามีกลุ่มทหารไปเดิน เทียวที่ร้าย และคนที่ติดเชื้อไปด้วยหรือไม่ซึ่ง จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางโรงแรม อย่างละเอียด คาดว่าภายใน 2 วันน่าจะชัดเจน ว่าไปที่ไหนมาบ้าง เบื้องต้นขณะนี้ได้สั่งปิดห้อง พัก และพื้นที่ชั้นบนสุด 2 ชั้นของโรงแรมที่ กักกันดังกล่าวที่กลุ่มทหารอียิปต์เข้าพักและ สั่งกักตัวพนักงานโรงแรม 2 คน ที่ขึ้นไปเสิร์ฟ อาหารบนห้องของกลุ่มทหารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.แล้ว

## ○ เก็บเนื้อเยื่อใกล้ชิด 12 คน

นพ.สุนทร เจริญภูมิกรกิจ นาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่าขณะนี้ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อจากผู้ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าเก็บตัวอย่าง เนื้อเยื่อของพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดรวม 12 คน เพื่อนำไปตรวจสอบที่ รพ.ระยอง นอกจากนี้ ยังมีพนักงานที่ทำงานในวันที่ผู้ติดเชื้อเข้าพัก กำลังอยู่ระหว่างการคัดกรอง ขณะเดียวกัน ประชาชนชาว จ.ระยอง หลังทราบว่ามียุทธ ทหารมาพักและเดินเที่ยวห้างในระยองก็เกิด ความวิตกกังวล โดยตรวจสอบในช่องทาง ออนไลน์หาข้อมูลว่าทหารชาวอียิปต์เข้ามาพัก โรงแรมแห่งใดและเดินทางไปใดบ้าง พร้อม วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา กรณีรัฐบาลปล่อยให้ บุคคลพิเศษเข้ามาในประเทศทำให้เสี่ยงต่อการ ระบาดระลอกสอง

## ○ อยู่ตะเภาแจกคัดกรองโรค

พล.ร.ท.กฤษพล เรียงเล็กจันทน์ ผอ.ท่า อากาศยานอยู่ตะเภา กล่าวถึงกรณีทหารอียิปต์ว่า ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า มาในท่าอากาศยานอยู่ตะเภา ต้องปฏิบัติตาม มาตรการที่ ศบค. กำหนด โดยการท่าอากาศยาน อยู่ตะเภา จะมีศูนย์ปฏิบัติการที่แต่งตั้งขึ้นโดย

ผวจ.ระยอง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม คำสั่งของ ศบค. โดยอยู่ตะเภา จะมีด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ มีคณะทำงานที่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน ร่วมกับ ทาง ตม. ทำการคัดกรองโรคหรือสอบสวนโรค หากไม่พบผู้ต้องสงสัย หรือไม่มีผู้ใดพบพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรค หรือไม่พบภาวะผิดปกติใด ๆ ขั้นตอนก็จบลง และส่งต่อไปเจ้าหน้าที่ กักกันตัวภาครรัฐ ก็จะรับไป อย่างไรก็ตามทราบว่าคณะดังกล่าวมีทั้งหมด 31 คน คาดว่ามีเพียง หนึ่งในคนในคณะนั้นที่หนีออกมาข้างนอกระหว่าง ที่เข้าพัก แต่ข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ตรวจสอบกับ ทาง ศบค. อีกครั้ง เมื่อถามว่า คาดว่าคนที่หนี ออกมาก็คือคนที่ตรวจพบเชื้อหรือไม่ พล.ร.ท. กฤษพล กล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องถามรายละเอียด จากทาง ศบค. ทั้งหมด ทั้งนี้ยืนยันว่าขั้นตอนการ ตรวจสอบสนามบินไม่พบความผิดปกติ ซึ่งการตรวจสอบก็ทำด้านนอกเทอร์มินอล ไม่ได้เข้ามา ปะปนกับในอาคารผู้โดยสาร

□ อ่านต่อหน้า 11

## โควิด

□ ต่อจากหน้า 2

## ○ โซเชียลลบล่มยับ “บิกแดง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ศบค. ออกมาเปิดเผยข้อมูล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย และหนึ่งในนั้นเป็นทหารอียิปต์ โดยเดินทางพร้อมลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในฐานะเป็นหนึ่งใน 11 กลุ่มชาวต่างชาติ ที่สามารถเข้าประเทศไทยได้ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามภารกิจ และมีมาตรการ รองรับในการกำกับดูแล พร้อมเข้าพักใน โรงแรมและเดินทาง จ.ระยองนั้น ล่าสุดในโซเชียลมีเดียได้โพสต์ข้อความโจมตี และเรียกร้องความรับผิดชอบจาก พล.อ.อภิรัชต์ คงสม พงษ์ ผบ.ทบ. ที่ก่อนหน้านี้ได้เคยออกมาชี้แจง บุคคลและคณะวีไอพีจากต่างประเทศว่า สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้อง กักตัว 14 วัน

## ○ ข่าวดีวัคซีนคืบหน้ามาก

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการทดลองผลิตวัคซีนโควิด-19 หลังทดลองกับหนูและลิงได้ผลดีว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วและทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อได้ผลรับรองว่าใช้งานได้จะต้องส่งขอความเห็นชอบจากองค์การอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งยืนยันว่าเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากส่วนจะพร้อมใช้งานได้เมื่อไหร่ก็ต้องถามความชัดเจนจากคณะแพทย์แต่จากการแถลงข่าวของคณะแพทย์ถือเป็นข่าวดีแต่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เมื่อผ่านการทดลองกับสัตว์มาทดลองกับคนต้องมั่นใจจริงๆ ว่ามีความปลอดภัยเมื่อถามว่า ได้ประเมินไว้หรือไม่ว่าวัคซีนจะออกมาให้ประชาชนได้ใช้จริงในช่วงเวลาใด นายอนุทิน กล่าวว่าพยายามให้เร็วที่สุด ยืนยันไม่มีการนำเรื่องนี้มาดองไว้อย่างแน่นอน

## ○ ขยี้ล้มไม่ได้ป่วยโควิด

นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีที่มีชายวัย 56 ปี เสียชีวิตในสถานที่กักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ซึ่งกรมควบคุมโรคไม่นับว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19 ว่า ยืนยันว่าได้ดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะคนไทยที่มีโรคประจำตัวและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งในกรณีนี้เท่าที่ทราบไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่โรงแรมที่ผู้ป่วยคนดังกล่าวไปพักก็เป็นโรงแรมที่ใช้เป็นสถานกักตัวของรัฐดังนั้นจึงมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานและไม่ใช้ความผิดของแพทย์

## ○ 1 เดือนเคาะทดลองในคน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในคนไทยในประเทศไทยว่า ขณะนี้ผู้พัฒนาวัคซีน ได้ยื่นขออนุญาตมาที่ อย. ประมาณ 7 ตัว หนึ่งในนั้นเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เพิ่งแถลงผลทดลองในลิงแล้วมีภูมิคุ้มกันสูง อย่างไรก็ตามยังต้อง

พิจารณาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมตรวจสอบหากคณะผู้วิจัยส่งข้อมูลทุกอย่างมาครบถ้วนคาดว่าใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ยังจะนำข้อมูลการวิจัยวัคซีนด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย เมื่อถามถึงความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA ของบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำกัด นพ.ไพศาล กล่าวว่า ทราบผลการทดลองในหนูแล้วได้ผลดีเมื่อถามย้ำว่าทางบริษัทระบุเนื่องจากมีผู้พัฒนาหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันมีทดลองในลิงแล้วได้ผลดีจึงจะยื่นขออนุญาตนำไปทดลองในคนเลยโดยไม่ต้องทดลองในลิงก่อน นพ.ไพศาล กล่าวว่าขณะนี้ทยอยส่งข้อมูลมาให้ อย.พิจารณาแล้ว แต่ยังส่งมาไม่ครบโดยเฉพาะผลการทดลองของต่างประเทศที่ต้องนำมาให้พิจารณาประกอบ

## ○ “อิสระ” สมัครหยุดทดลอง

นายอิสระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภายหลังจากศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยที่มีผลการทดสอบเข็มที่ 2 ในลิงและพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันจนต่อเชื้อได้ในระดับสูงเป็นที่น่าพอใจ และลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีผลข้างเคียง รวมถึงเตรียมเดินทางทดสอบในมนุษย์ ว่าในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นตัวแทนของประชาชน ตนจะสมัครเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกในการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ครั้งนี้ซึ่งมั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งจะรับการทดสอบวัคซีน เช่นเดียวกับ นายศกศตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ จะขอเป็นอาสาสมัครทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อีกหลายคนที่จะพร้อมอาสาฉีดวัคซีนเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วย.